

HỢP NHẤT 3 VĂN PHÒNG CẤP TỈNH

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Dự kiến, từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2019, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh của 10 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Thái Bình sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thuận lợi khi sáp nhập

Văn phòng chung làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Chánh Văn phòng điều hành toàn bộ công việc của Văn phòng và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được giao. Văn phòng chung tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của từng chủ thể. Là tỉnh được lựa chọn thí điểm để hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh, Thái Bình có nhiều thuận lợi hơn một số địa phương khác. Ông Đinh Văn Chúc, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho biết: Các tỉnh thí điểm của Đoàn ĐBQH tỉnh nằm một nơi, trụ sở HĐND tỉnh, UBND tỉnh riêng nhưng đều có Thái Bình 3 cơ quan này ở chung một trụ sở nên việc bố trí cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, thông tin liên lạc phục vụ công việc của cán bộ, công nhân viên cũng tương đối thuận lợi. Hơn nữa, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh trước đây đã từng là một nên hầu hết cán bộ văn phòng đều đã có kinh nghiệm phục vụ cơ quan dân cử. Là chuyên viên của Văn phòng HĐND tỉnh, chi



Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát việc quản lý di tích tại đền Trãn Thái Bình (xã Tiên Đức, huyện Hưng Hà).

kiện làm việc của văn phòng do một đầu mối quản lý sẽ tạo sự thống nhất và thuận lợi trong việc sử dụng nguồn kinh phí đối với các hoạt động chung. Như vậy, việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng có nhiều thuận lợi cơ bản sẽ góp phần tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy tổ chức văn phòng gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và cải cách chính sách tiền lương.

Trần Thị Thanh Nga được giao tham mưu giúp việc cho lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách và phụ trách huyện Tiên Hải. Sau khi hợp nhất, công việc mà chị Nga đảm nhận sẽ tăng thêm nhưng chị cảm thấy không có thêm áp lực bởi công việc ở Văn phòng HĐND tỉnh có nhiều nét tương đồng với công việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. Chị Nga cho biết: Trước và sau kỳ họp, HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh đều tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu với cử tri các

huyện, thành phố, tổ chức hoạt động giám sát; trong kỳ họp thực hiện các hoạt động chất vấn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri... Nếu sáp nhập, chuyên viên các văn phòng tiếp cận công việc mới, lĩnh vực mới cũng không bị ngỡ ngàng hay khó khăn nhiều. Còn cán bộ, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng việc hợp nhất 3 văn phòng là chủ trương đúng và cần thiết. Khi hợp nhất lại sẽ giảm được 2 vị trí chính văn phòng cùng với đó là số lượng cấp phó phòng cũng giảm theo. Cơ sở vật chất, điều

kiện làm việc của văn phòng do một đầu mối quản lý sẽ tạo sự thống nhất và thuận lợi trong việc sử dụng nguồn kinh phí đối với các hoạt động chung. Như vậy, việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng có nhiều thuận lợi cơ bản sẽ góp phần tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy tổ chức văn phòng gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và cải cách chính sách tiền lương.

Tránh sáp nhập "cơ học"

Chủ trương hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh là đúng song cũng gặp không ít khó khăn. Hầu hết cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đều ủng hộ cao chủ trương hợp nhất 3 văn phòng nhưng họ vẫn có những suy tư, trăn trở vì họ không biết cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng như thế nào sau khi chủ trương được thực hiện. Theo ông Đoàn Mạnh Huân, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, cán bộ, nhân viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh bản thân khi sáp nhập 3 văn phòng sẽ có một số vị trí bị dôi dư, việc sắp xếp số cán bộ, nhân viên dôi dư hành chính đó như thế nào, chế độ, chính sách ra sao? Trong quá trình sắp xếp

TIỀN HẢI

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Tiên Hải quan tâm, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó không chỉ góp phần bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành tốt mà còn là biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Tiên Hải luôn chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện và tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, chỉ hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra của cấp ủy các cấp của Tiên Hải đã phát huy được các nhân



Trồng cây màu vụ đông ở Đông Xuyên (Tiên Hải).

tố tích cực, kịp thời ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, sai trái, từ đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, làm chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành kỷ luật đảng và pháp luật Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua kiểm tra thường xuyên đã giúp cấp ủy

nắm chắc hơn tình hình mọi mặt ở địa phương, cơ sở phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Những năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã phối hợp với các ban đảng, các ngành có liên quan giúp cấp ủy tiến hành

kiểm tra, giám sát từ năm 2015 đến nay là 420 cuộc, trong đó cấp ủy huyện xây dựng 10 cuộc, cấp ủy cơ sở 410 cuộc. Triển khai tốt chương trình kiểm tra chuyên đề với 242 cuộc. Thực hiện hoàn thành 180 cuộc kiểm tra đối với 81 lượt tổ chức và 385 lượt đảng viên và 123 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 73 tổ chức đảng và 98 đảng viên. Thực hiện hoàn thành 257 cuộc kiểm tra và 86 cuộc giám sát chuyên đề. Qua kiểm tra đã phát hiện 22 cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có 4 đồng chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đã kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chuyên Cơ quan Công an huyện điều tra làm rõ, kết luận 14 đồng chí vi phạm tới mức phải thi hành kỷ luật; các đồng chí vi phạm còn lại nhưng chưa tới mức phải thi hành kỷ luật đảng, đã nghiêm túc kiểm điểm trước tổ chức đảng. Về công tác thi hành kỷ luật đảng, ủy ban kiểm tra hai cấp tham mưu Huyện ủy xử lý kỷ luật đối với 91 đồng chí cán bộ, đảng viên vi phạm tới mức

Thái Bình hiện có khoảng 1,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm trên 86,6% dân số; hơn 182.400 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và gần 160.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch BHXH, BHYT, BHTN, ngành Bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; thu, cấp sổ thẻ BHXH, BHYT; giám định BHYT...

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là đầu mối thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đối với tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch tham gia, giải quyết chế độ BHXH, BHYT. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC được theo dõi trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử tập trung giúp doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Tất cả các TTHC của ngành cũng được công khai trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, doanh nghiệp và người dân có thể tra cứu kịp thời khi cần.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch BHXH, BHYT

Quyết liệt thực hiện tin học hóa trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ngành Bảo hiểm xã hội Thái Bình còn triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ và hệ thống công thông tin giám định y tế. Đến nay, toàn bộ dữ liệu về công tác thu, cấp sổ thẻ, tài chính kế toán đã được liên thông, kết nối giữa tất cả các đơn vị BHXH trong toàn quốc thông qua hệ thống phần mềm. Các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cũng được thực hiện giao dịch qua hệ thống phần mềm nghiệp vụ. Công tác giám định được thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT (thông qua cổng thông tin giám định BHYT) và

thực hiện giám định điện tử trên toàn quốc.

Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện trong hoạt động không chỉ tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho ngành Bảo hiểm xã hội mà còn giảm tối đa chi phí nhân lực, thời gian đi lại, in ấn biểu mẫu, khối lượng hồ sơ giấy tờ phải lưu trữ cho các đơn vị sử dụng lao động; đơn giản hóa thủ tục kê khai, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tạo niềm tin cho nhân dân và người lao động. 9 tháng đầu năm nay, số hồ sơ nhận và trả đúng hạn là hơn 977.800 hồ sơ, đạt 100%; 100% các đơn vị sử dụng lao động giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ BHYT. Thời gian giải quyết TTHC được cắt giảm hơn 58% so với quy định... Toàn ngành ĐB

phải xem xét thi hành kỷ luật. Hình thức kỷ luật khiển trách 65 đồng chí, cảnh cáo 15 đồng chí, cách chức 7 đồng chí, khai trừ 4 đồng chí... Cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp huyện Tiên Hải đã thực hiện nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đó là "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả".

Những kết quả trên đã góp phần tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tích cực tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, hạn chế những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BUI VĂN HÀ
(Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Hải)

Đặc sắc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"

(chinhphu.vn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2018 tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đông Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Theo đó, tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2018 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 18 - 23/11, với sự tham gia của gần 200 đồng bào các dân tộc, nghệ sĩ, diễn viên của 15 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Chăm Bà La Môn, Raglai, Xơ Đăng, Ba Na, Chăm Islam, Sán Diu) đến từ 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.



Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực chào mừng 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11), tôn vinh đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Việt Nam sẽ đăng cai giải đua xe quốc tế F1 vào năm 2020

(vietnamplus.vn) Vừa qua, truyền thông thế giới đồng loạt đưa thông tin Hà Nội sẽ chính thức tổ chức một chặng đua xe công thức 1 (F1) vào năm 2020.

Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ đô Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai với đường đua cụ thể được công bố tại một gala diễn ra vào tuần tới. Từ vài tháng trước, không ít tờ báo uy tín quốc tế đã đề cập đến kế hoạch này. Fox Sports dẫn lời chuyên gia này nói rằng phần lớn đường đua sẽ trên các con đường sẵn có, ngoài ra một phần sẽ xây mới.

Đầu tháng này, Giám đốc giải đua F1 Charlie Whiting cho báo giới biết ông đã đến khảo sát ở Hà Nội và tự tin rằng đường đua sẽ sẵn sàng cho mùa giải 2020.



Như vậy, sau Malaysia và Singapore, Việt Nam sẽ là quốc gia Đông Nam Á thứ ba đóng vai trò chủ nhà của giải đua xe danh giá nhất thế giới này.

Giải đua xe F1 là một sự kiện thể thao quốc tế lớn, được quản lý bởi Liên đoàn ô tô thế giới (FIA), với hàng chục chặng đua tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Mỗi chặng đua thu hút hàng chục triệu người dõi theo và môn thể thao này được ước tính có giá trị hàng tỷ USD từ các nhà quảng cáo tài trợ và bản quyền truyền hình.

Liberty Media khẳng định họ sẽ nỗ lực phát triển giải tới những khu vực mới mà rõ ràng, Đông Nam Á với một thể hệ trung lưu đang lớn mạnh nhanh chóng và là nơi có những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, đang trở thành thị trường đầy tiềm năng.



Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Bình sử dụng phần mềm giao dịch với các đơn vị, doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ.

doanh nghiệp giải quyết và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; thực hiện giám định BHYT bằng phần mềm giám định tại tất cả các cơ sở y tế; chú trọng việc giám định tổng hợp, phân tích dữ liệu chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở để đánh giá tính hợp lý trong chỉ định điều trị, phát hiện chi phí bất thường, tạo niềm tin

cho người dân; triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và hoàn thiện cấp sổ BHXH, BHYT theo mã số BHXH theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bắt nhịp xu hướng công nghệ 4.0.